

คำพูดที่สูงส่งที่ประมาณค่ามิได้ของบัพดาตา เพื่ออ่านในชั้นเรียนในวันแห่งการจดจำระลึกถึงของปีตาตรีของเรา

โอม ซานติ พ่อทางจิตวิญญาณกำลังมีการสนทนาจากใจถึงใจกับลูกๆ และกำลังให้คำสอนแก่ลูก เป็นหน้าที่ของครูที่จะให้คำสอนแก่ลูกและหน้าที่ของครูที่จะแสดงจุดหมายปลายทางของลูกแก่ลูก จุดหมายปลายทางคือการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต สำหรับการหลุดพ้น การจาริกแสวงบุญของการจดจำระลึกถึงเป็นสิ่งสำคัญและสำหรับการหลุดพ้นในชีวิต มีความจำเป็นที่จะรู้ตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของการสร้าง วงจรของ 84 กำลังจะสิ้นสุดลงและตอนนี้เราต้องกลับบ้าน โดยการพูดคุยกับตัวเองด้วยวิธีนี้ ลูกจะมีความสุขมากและลูกจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วย ลูกต้องมีความเมตตาเพื่อแสดงหนทางที่ทำให้พวกเขาสะโตประธานจากตาโมประธาน บาบ่าได้อธิบายความลับอันลึกซึ้งของบุญและบาปให้แก่ลูกๆ: บุญคืออะไรและบาปคืออะไร บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการจดจำระลึกถึงพ่อและเตือนผู้อื่นด้วย การเปิดศูนย์ การใช้ร่างกาย จิตใจ และความมั่งคั่งของลูกในการรับใช้ผู้อื่นเป็นบุญ การได้รับอิทธิพลของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วมีความคิดที่สูญเปล่า การเสียเวลาของลูกในการคิดถึงผู้อื่นคือบาป หากขณะทำบุญ บางคนทำบาป รายได้อะไรก็ตามที่หามาได้ก็จะจบลง บุญได้ก็ตามที่ทำไปแล้วทั้งหมดจะจบสิ้น และแล้วแทนที่การได้รับเครดิต จะเป็นเดบิต สำหรับดวงวิญญาณที่มีความรู้ การลงโทษสำหรับการกระทำที่เป็นบาปนั้นคือหนึ่งร้อยเท่า เพราะพวกเขากลายเป็นผู้ที่ประณามสัตว์กูรู เหตุนี้เองพ่อจึงให้คำสอนเหล่านี้แก่ลูก: ลูกๆที่แสนหวาน อย่าได้ทำกรรมที่เป็นบาปใดเลย ปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายจากกิเลสเหล่านั้น

พ่อมีความรักสำหรับลูกๆ และดังนั้นท่านรู้สึกเมตตา พ่อเล่าประสบการณ์ของท่านให้แก่ลูกฟัง: เมื่อพอนั่งในสันโดษ พ่อนึกถึงลูกๆที่รักพิเศษก่อน แม้ว่าพวกเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือที่อื่นๆ ก็ตาม เมื่อลูกที่ดีและสามารถทำงานรับใช้เป็นอย่างดีได้ออกจากร่างของเขา บาบ่าจะจดจำดวงวิญญาณของผู้นั้นและให้ไฟส่องทางแก่เขา ลูกๆ รู้ว่าที่นี่มีสองแสง และแสงทั้งสองอยู่ด้วยกัน ทั้งสองเป็นแสงที่มีพลังมาก เวลาเข้าสู่เป็นสิ่งที่ดี: หลังจากอาบน้ำแล้ว จงไปอยู่ในสันโดษ ขอให้มีความสุขมากมายอยู่ใน

พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดหนึ่งนี้และอธิบายให้ลูกๆ ฟังว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน จงพิจารณาตัวเองว่าเป็นดวงวิญญาณ และจดจำฉัน พ่อของลูกและบ้านของลูก ลูกๆ อย่าลืมการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงนี้ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์โดยการจดจำระลึกถึงเท่านั้น และลูกไม่สามารถกลับบ้านได้หากไม่บริสุทธิ์ สิ่งหลักคือความรู้และโยคะนี้ พ่อมีทรัพย์ที่มีค่าที่ใหญ่โตมากนี้ที่ท่านให้แก่ลูกๆ โยคะเป็นวิชาที่ใหญ่มากในเรื่องนี้ เมื่อลูกๆ มีการจดจำระลึกถึงที่ดี การจดจำระลึกถึงนั้นก่อให้เกิดการจดจำระลึกถึงของพ่อ ลูกถึงพ่อด้วยการจดจำระลึกถึงของพวกเขา มีบางคนที่มาภายหลังแต่ยังประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง พื้นฐานของสิ่งนั้นคือการจดจำระลึกถึง พวกเขาถึงท่าน มีคำกล่าวว่า: บาบ่า โปรดเมตตาเกิด! มีความเมตตากรรณา! แต่ในสิ่งนี้เช่นกันสิ่งสำคัญที่จำเป็นคือการจดจำระลึกถึง เพียงการมีการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะเฝ้าแต่ได้รับกระแสพลังต่อไป และลูกดวงวิญญาณจะมีพลาณามัยดีและเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งนี้ บางครั้งเมื่อพ่อต้องให้กระแสพลังแก่ลูกคนใด ท่านสูญเสียการนอนหลับเพราะเรื่องนี้ ท่านมีความสุขในใจอย่างลึกซึ้งว่าท่านต้องให้กระแสพลังแก่ลูกผู้นั้นผู้นี้ ลูกรู้ว่าชีวิตของลูกเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับกระแสพลังและลูกมีพลาณามัยดีตลอดไป ไม่ใช่ว่าลูกต้องนั่งในที่เดียวและมีการจดจำระลึกถึง พ่ออธิบายว่าจดจำพ่อขณะเดินเหินและเคลื่อนไหว ขณะรับประทานอาหาร หรือขณะทำอะไร เพื่อที่จะให้กระแสพลังแก่ผู้อื่น ให้ตื่นอยู่ในตอนกลางคืน มีการอธิบายให้ลูกๆ ฟังว่า ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเพียงใดเมื่อลูกตื่นแต่เช้าตรู่ ก็จะมีแรงดึงมากขึ้นเท่านั้น พ่อก็จะให้ไฟส่องทางแก่ลูก การจดจำดวงวิญญาณหมายถึงการให้ไฟส่องทางแก่เขา ลูกสามารถเรียกสิ่งนั้นว่าความเมตตาหรือพร

ลูกๆ รู้ว่าเป็นละครที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าชั่ววันรันดร์ นี้คือเกมแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนั้นดี ผู้สร้างชอบละครเรื่องนี้อย่างแน่นอน ใช้นิยาม ดังนั้นลูกๆของผู้สร้างก็ชอบละครนี้เช่นกัน ในละครนี้พ่อเพียงมาหาลูกๆครั้งเดียวด้วยความรักในหัวใจของท่าน ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้ลูกๆ พ่อรักลูกทุกคน ลูกๆรู้ว่าในยุคทองทุกคนรักกันมาก มีความรักในหมู่มสัตว์ด้วย ไม่มีสัตว์แม่ตัวเดียวที่ไม่อยู่กันด้วยความรัก ดังนั้นลูกๆ ต้องกลายเป็นเจ้าสมุทรแห่งความรักนี้ ถ้าลูกได้กลายเป็นสิ่งนั้นที่นี้ สันสการ์นั้นจะไม่สูญสลาย พ่อพูดว่าพ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกน่ารักเช่นเดียวกับที่

พอได้ทำในวงจรที่แล้ว เมื่อใดก็ตามที่พอได้ยินเสียงโกรธของคุณ ท่านให้คำสอนนี้ว่า ลูกรัก การโกรธไม่ดี เพราะลูกจะมีความทุกข์ ลูกจะเป็นเหตุของความทุกข์สำหรับผู้อื่น พ่อคือผู้ประทานความสุขที่ถาวรให้แก่ลูก ดังนั้นลูกๆ ต้องเป็นเหมือนพ่อ อย่าให้ความทุกข์แก่กันลูกต้องน่ารักอย่างมาก มาก เมื่อลูกจดจำพ่อผู้น่ารักด้วยความรักอันมากมาย ลูกจะให้ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย พระเจ้าของโลกได้มาหาลูกในฐานะแขกของลูก เพียงด้วยความช่วยเหลือจากลูกๆ โลกจะได้รับคุณประโยชน์ เช่นเดียวกับที่ลูกๆ ทางจิตวิญญาณพบว่าพ่อน่ารักมาก ในทำนองเดียวกัน พ่อก็พบว่าลูกๆ ทางจิตวิญญาณน่ารักมากเพราะเพียงลูกเท่านั้นคือผู้ที่ทำให้คุณประโยชน์ทั้งโลกโดยการทำตามศรัทธา เวลานี้ลูกกำลังนั่งที่นั่งในครอบครัวพระเจ้านี้ พ่อกำลังนั่งเบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัว “ฉันรับประทานกับท่าน ฉันนั่งกับท่าน...” ลูกรู้ว่าชีบบาบามาเข้ามาในผู้นี้และพูดว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน ลืมร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดของคุณ และจดจำฉันเท่านั้นเสมอ นี่คือการเกิดสุดท้าย นี่คือการเกิด ร่างกายเก่านี้จะจบสิ้น มีคำกล่าวที่ว่า "เมื่อคุณตาย โลกก็ตายสำหรับคุณ" สำหรับการทำความเพียรพยายาม มีเพียงเวลาเล็กน้อยนี้ของยุคบรรจบพบกัน ลูกบางคนถามว่า “بابา การศึกษานี้จะดำเนินต่อไปถึงเมื่อใด” ท่านจะพูดความรู้นี้กับลูกต่อไปจนกว่าอาณาจักรที่สูงส่งจะก่อตั้งขึ้น จากนั้นลูกจะถูกย้ายไปยังโลกใหม่ บาบากำลังรับใช้ลูกๆ ในขณะที่อยู่อย่างปราศจากความหลงตนเอง ดังนั้นลูกๆ ก็ต้องรับใช้มากเท่าๆ กัน ลูกต้องทำตามศรัทธา เมื่อลูกทำตามการกำหนดของตนเอง ลูกก็ยึดครองโชคของลูก ลูกบราห์มินเป็นลูกๆ ของพระเจ้า ลูกๆ ของบราห์มาเป็นพี่น้องชายและหญิง หลานชายและหลานสาวของพระเจ้า ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่านมากเท่าที่ลูกทำความเพียรพยายาม ดังนั้นลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพตามนั้น ในสิ่งนี้ ลูกจำเป็นต้องมีการฝึกฝนการอยู่อย่างละวาง คำสั่งแรกของพ่อ: ขอให้ลูกปราศจากร่าง ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉัน พ่อ เพราะเมื่อฉันที่อัลลอยต์ในลูกจะถูกขจัดออกไปและลูกจะกลายเป็นทองคำแท้ ลูกๆ สามารถพูดด้วยสิทธิ์ว่า: "بابา โอ้ บาบาสีแสนหวาน! ท่านได้ทำให้ฉันเป็นของท่าน และได้ให้ทุกสิ่งแก่ฉันอย่างเป็นมรดก ไม่มีใครสามารถแย่งมรดกนี้ได้ " ลูกๆ ต้องมีความซาบซึ้งมากขนาดนี้ ลูกคือประชากรผู้ชี้หนทางสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกคน ขณะเดิน นั่ง และเคลื่อนไหวไปรอบๆ เพียงแต่เป็นประชากร

พ่อพูดว่า: ลูกๆ ตอนนี้มีเวลาน้อยมาก เป็นที่จดจำกันว่า: หนึ่งนาที...ครึ่งนาที มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้ตนเองไม่ว่างเว้นในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว แล้วเพิ่มซาร์ทของลูกต่อไป อัจชะ

ถึงดวงดาวแห่งความรู้ที่น่ารัก โชคดี ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง จากหัวใจและดวงวิญญาณของ แม่ พ่อ บัพดาตา ด้วยความรักที่ลึกซึ้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า พ่อทางจิตกล่าวว่ามีสเตแก่ลูกๆ ทางจิต

คำสอนอะแวกที่สูงส่ง : เป็นโยคีอย่างสม่ำเสมอ

เช่นเดียวกับที่ลูกเปิดหรือปิดสวิตช์ในหนึ่งวินาที ในทำนองเดียวกัน รับการค้ำจุนจากร่างกายของลูกในหนึ่งวินาที และแล้วในหนึ่งวินาที ไปอยู่เหนือร่างกายของลูกและมั่นคงในสภาพที่ปราศจากร่าง เข้ามาสู่ร่างกายหนึ่งนาที และแล้วกลับมาปราศจากร่างในนาทีถัดไป ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนี้ นี้เรียกว่าสภาพอยู่เหนือบ่วงกรรม เช่นที่มันอยู่ในมือของลูกว่าลูกจะสวมเสื้อผ้าหรือไม่สวมใส่เสื้อผ้าชุดใด เมื่อมีความจำเป็นลูกก็สวมใส่และเมื่อไม่มีความจำเป็น ลูกก็ถอดออก ขอให้มีการปฏิบัติเดียวกันในการนำเครื่องแต่งกายของร่างกายของลูกมาใช้และถอดออก ขณะมีการกระทำ มีประสบการณ์ว่าของการสวมใส่เครื่องแต่งกายและทำงานของลูก และทันทีที่ลูกจบสิ้นงาน กลับมาละวางจากเครื่องแต่งกายนั้น มีประสบการณ์การละวางของร่างกายและดวงวิญญาณขณะเดินและเคลื่อนไหวไปรอบๆ เช่นเดียวกับที่ลูกจะพัฒนาการฝึกฝนอื่นๆ ใด อย่างไรก็ตามใครจะสามารถฝึกฝนสิ่งนี้ ผู้ที่ละวางจากร่างกายของพวกเขาโดยสิ้นเชิง ทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับร่างกาย โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ และทุกสิ่งอื่นใด และผู้ที่ไม่มีความผูกพันยึดมั่น : เพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถแยกห่างได้ ถ้าไม่มีความเบาสบายใดๆ ในความคิดที่ละเอียดอ่อนของลูก หากลูกไม่สามารถละวางได้ ลูกจะไม่สามารถสัมผัสกับการแยกห่างได้ ดังนั้น ตอนนี้ ลูกแต่ละคนต้องฝึกฝนสิ่งนี้ เพื่อสัมผัสกับการแยกจากกันโดยสิ้นเชิง โดยการที่ลูกอยู่ในสภาพนี้ ดวงวิญญาณอื่นๆ ก็จะมีประสบการณ์การอยู่อย่างละวาง พวกเขาจะมีประสบการณ์สภาพนี้จากลูก ดวงวิญญาณ เมื่อนั่งในโยคะ บางดวงวิญญาณมีประสบการณ์ผู้ที่กำลังนำการฝึกตรียอูสภาพของการละวาง ในทำนองเดียวกัน ขณะเดินและเคลื่อนไหวไปรอบๆ จะมีมิติของสภาพเทวดานางฟ้าของลูก ในขณะที่นั่งอยู่ที่นี้ ดวงวิญญาณอื่นๆ มากมายผู้ที่เข้ามาใกล้ชิดกับครอบครัวยุคทองของลูกจะมีมิติของรูปเทวดานางฟ้าของลูกและรูปที่สูงศักดิ์ในอนาคตของลูก ในตอนเริ่มต้น ผู้คนเคยได้มิติของทั้งรูปที่สมบูรณ์แบบของบราห์มาและของศรัทธาขณะ ในทำนองเดียวกันผู้คนจะมีมิติเกี่ยวกับรูปคู่ของลูก เมื่อลูกเฝ้าแต่เข้ามาสู่สภาพของการละวางนี้ ต่างลำดับกันไป ผู้อื่นก็จะมีมิติ

ของรูปคู่ของลูก ตอนนี้ ขอให้มีการฝึกฝนที่สมบูรณ์นี้ และข่าวจะเริ่มมาจากที่นี่และที่นั่น ในตอนเริ่มต้นขณะนั่งอยู่ที่บ้าน ดวงวิญญาณมากมายผู้ที่เข้ามาใกล้ได้นิมนต์ ในทำนองเดียวกัน พวกเขาจะมีนิมนต์ในขณะนี้ด้วย ขณะนั่งอยู่ที่นี้ รูปที่ละเอียดอ่อนของลูกจะทำงานรับใช้อย่างไม่มีขีดจำกัด งานรับใช้นี้จะยังเหลืออยู่ที่จะต้องทำ ลูกได้เห็นตัวอย่างทั้งหมดในรูปที่มีตัวตน ทุกสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นตามลำดับกันไปตามละคร ยิ่งลูกอยู่ในรูปเทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อนของลูกมากเท่าใด รูปเทวดานางฟ้าของลูกจะงานรับใช้มากตามนั้น ดวงวิญญาณใช้เวลาอันแคบในการวนรอบวงจรและวนรอบโลกทั้งหมด ดังนั้น บัดนี้รูปที่ละเอียดอ่อนของลูกจะทำหน้าที่รับใช้ แต่เพียงผู้ที่มีสภาพของการละวางนี้ เพียงผู้ที่มั่นคงในรูปเทวดานางฟ้าของพวกเขา นิมนต์ทั้งหมดถูกมองเห็นในตอนแรก ได้มีนิมนต์แยกกันของสภาพที่สมบูรณ์พร้อมในรูปเทวดานางฟ้าและของสภาพที่เพียรพยายาม เช่นที่พวกเขาได้มีนิมนต์ของบราห์มาที่มีตัวตน และบราห์มาที่สมบูรณ์พร้อมแยกจากกัน ในทำนองเดียวกัน จะมีนิมนต์ของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกที่เป็นที่รัก เมื่อความปั่นป่วนเกิดขึ้น ลูกจะไม่สามารถทำอะไรทางกายภาพได้ และผลกระทบของสิ่งนี้จะรู้สึกได้ผ่านงานรับใช้นี้ ในตอนเริ่มต้นเคยมีผลกระทบจากนิมนต์เช่นกันใช่หรือไม่ นิมนต์และประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนได้สร้างผลกระทบ ในตอนจบเช่นกัน งานรับใช้นี้ต้องเกิดขึ้น ลูกแต่ละคนมีนิมนต์ของรูปที่สมบูรณ์พร้อมของลูกหรือไม่ ตอนนี้พวกเขาได้เริ่มเรียกหาชีวิตแล้ว เวลานี้พวกเขาไม่ได้ร้องเรียกพระเจ้ามากนัก แต่การเรียกหาชีวิตได้เริ่มขึ้นอย่างเต็มกำลัง ดังนั้นลูกต้องฝึกฝนสิ่งนี้เป็นระยะๆ เมื่อลูกพัฒนานิสัยนี้ ลูกจะรู้สึกมีปิติสุขมาก ลูกดวงวิญญาณจะละวางจากร่างกายของลูกในหนึ่งวินาที ลูกจะมีการฝึกฝนนั้น เวลานี้ก็คือความเพียรพยายามที่ต้องทำ

ในปัจจุบัน มีความจำเป็นสำหรับลูกดวงวิญญาณที่จะได้รับการเติมเต็มไปด้วยพลังทั้งหมดด้วยพลังของการไตร่ตรองของลูก เพียงเมื่อนั้นที่ลูกจะมีสภาพของการอยู่อย่างซึมซับในความรักอย่างสมบูรณ์ และอุปสรรคจะถูกขจัดออกไป คลื่นของอุปสรรคมาเมื่อมีกำลังแรงทางจิตวิญญาณน้อยลง ดังนั้น ในปัจจุบัน ก่อนที่จะทำงานรับใช้สำหรับชีพ ราตรี ลูกต้องมีกำลังสำหรับการเติมพลังให้ตนเอง ลูกอาจมีรายการสำหรับโยคะ แต่เวลานี้มีความจำเป็นสำหรับคลาสเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ และการให้ผู้อื่นได้มีประสบการณ์กับพลังผ่านโยคะ บนพื้นฐานของพลังของลูกเอง ตอนนี้ลูกต้องให้พลังแก่ผู้อื่นในทางปฏิบัติจริง อย่าคิดถึงแผนงานรับใช้ภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ลูกต้องมองไปทุกทิศทาง ผู้ที่เป็นเครื่องมือต้องคิดว่าสวนของพวกเขาอ่อนแอเกี่ยวกับประเด็นใด ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นไปได้ลูกต้องมองที่ความอ่อนแอของสวนของลูกด้วยสายตาที่เข้มงวด จัดเวลาที่จะจบสิ้นความอ่อนแอใดๆ

ลูกได้เห็นรูปสการ์: เมื่อใดก็ตามที่มีคลื่นใดคลื่นหนึ่ง จะมีการทำงานรับใช้พิเศษและวางแผนพิเศษเพื่อให้กระแสพลัง (Sakash) ทั้งกลางวันและกลางคืน จะมีความใส่ใจพิเศษที่จะทำให้ดวงวิญญาณที่อ่อนแอเติมไปด้วยพลัง ซึ่งด้วยวิธีนี้ดวงวิญญาณมากมายเคยมีประสบการณ์ มีการจัดเวลาในเวลากลางคืนเพื่อทำงานรับใช้ของการเติมเต็มดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยกระแสพลัง ดังนั้นตอนนี้จึงต้องทำงานรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้กระแสพลัง (sakaash) จงเป็นประกาศการแห่งแสงและอำนาจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานรับใช้นี้ เพียงเมื่อนั้นที่ผลกระทบของแสงจะกระจายไปทุกที่ เวลานี้มีความจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ เช่นที่คนมั่งคั่งช่วยญาติสนิทของเขาเพื่อยกระดับพวกเขา ในทำนองเดียวกันตอนนี้ลูกต้องให้กระแสพลังพิเศษแก่ดวงวิญญาณที่อ่อนแอทุกคนที่อยู่ในสายใยและความสัมพันธ์กับลูก อัจชะ

พร: ขอให้ลูกมีความรักอย่างแท้จริงและสัมผัสกับการอยู่ร่วมกับพ่อบราห์มาผู้มีแขนนับพัน ปัจจุบันบทบาทของพ่อบราห์มาที่มีพันแขนกำลังถูกแสดงออกมา เช่นที่แขนของลูกไม่สามารถทำสิ่งใดได้โดยปราศจากดวงวิญญาณ ในทำนองเดียวกัน ลูก ผู้เป็นแขน นั่นคือ ลูกดวงวิญญาณ ไม่สามารถทำอะไรได้หากไม่มีพาดดา ในทุกงาน จะมีการช่วยเหลือของพ่อก่อนเป็นอันดับแรก ในขณะที่บทบาทของการก่อตั้งกำลังทำอยู่ในทางปฏิบัติ พาดดาอยู่กับลูกๆ ในทุกความคิดอยู่กับลูกในทุกความคิดและทุกวินาที ดังนั้นอย่าสร้างม่านขวางกั้นและแยกขาดกันในโยคะ เคลื่อนตัวไปตามคลื่นแห่งมหาสมุทรแห่งความรัก ร้องเพลงสรรเสริญท่าน และอย่าได้เจ็บปวด รูปในทางปฏิบัติจริงของความรักต่อพ่อคือการมีความรักในงานรับใช้

คติพจน์: ประสบการณ์และการฝึกฝนของสภาพที่ปราศจากร่างคือพื้นฐานของการประกาศสิทธิ์ในอันดับข้างหน้า

*** โอม ชานติ ***

ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังของลูก จงทำงานรับใช้ของการให้สะกาช

ให้ตัวลูกเองและผู้อื่นสัมผัสจิตใจของลูกว่าเต็มไปด้วยกระแสที่บริสุทธิ์ของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ในทุก
ขณะและสำหรับทุกดวงวิญญาณโดยอัตโนมัติ ให้พรเฝ้าแต่ปรากฏออกมาจากจิตใจของลูกสำหรับทุกดวงวิญญาณในทุก
ขณะ ให้จิตใจของลูกไม่ว่างเว้นอย่างสม่ำเสมอในการทำงานรับใช้นี้ เช่นที่ลูกได้มีประสบการณ์ในการทำงานรับใช้ด้วยคำ
พูด และถ้าลูกไม่มีงานรับใช้ใดที่จะทำ ลูกพบว่าตัวเองว่างเปล่า ในทำนองเดียวกัน พร้อมกันกับการทำงานรับใช้ด้วยคำ
พูด ใ้ห้งานรับใช้ด้วยจิตใจของลูกเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยอัตโนมัติ